

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
๑	นางสาวกัลยาณี วรรณบุตร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒	นางนพรัตน์ เดชจริง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
	กรมธนารักษ์	
๓	นายวินัย อนันตวรากล	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
๔	นายไชยยันต์ ยานตระกุล	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
๕	นางกาญจนา บุญญาพงษ์พันธ์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
๖	นางสาวสุรีย์ เทพหัส	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักการคลัง
๗	นายพัฒนพงษ์ สารเสวก	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
๘	นางสาวพินิตา กลั่นกลาย	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
๙	นางสาวนันทา ชูพินิจ	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
	กรมบัญชีกลาง	
๑๐	นายยุพิน ยิ้มกำภู	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักกฎหมาย
๑๑	นางสาวณัฐกมล เอี่ยมโอภาส	นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สำนักความรับผิดชอบทางแพ่ง
๑๒	นางอุไร ปัทมโรจน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท
๑๓	นางรัชนีวรรณ ประดิษฐ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมบัญชีกลาง (ต่อ)	
๑๔	นางสาวนิภาพรรณ ขวัญแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
๑๕	นางสาวนงนุช กิติรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
๑๖	นางสาววาสนา จันทะวงค์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๑๗	นางสาวรวีวรรณ บุรณศิริ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
๑๘	นางสาวชุตีพร ผลพูล	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม
	กรมศุลกากร	
๑๙	นางสาววาสนา รัตนแสงสกุลไทย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
๒๐	นางสาวศิริรัตน์ ศิริเวช	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๒๑	นายภาชิต เกิดลาภ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๒	นางสาวไพโรรัตน์ ชาลีชาติ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
๒๓	นายชวลิต พุฒพิสุทธิ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒๔	นายสมศักดิ์ ตั้งเจริญธรรม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
๒๕	นางสุรางค์ จีจิจิรานนท์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
๒๖	นายแถมพร สิงเสนา	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๗	นายอานูภาพ หอมจันทร์	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
๒๘	น.ต.หญิงมัญญา ดารารุจา	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
๒๙	นางสาวอาภรณ์ อัครเมธี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<u>กรมสรรพสามิต</u>	
๓๐	นายอนุชา วุฒิยานนท์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารการคลังและรายได้
๓๑	นางไพลิน ไจธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารการคลังและรายได้
๓๒	นายฉัตรชัย ณ มหาไชย	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
๓๓	นางสาวชวรัศม์ รูปโณม	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการกรม
๓๔	นางศุภลักษณ์ วังศิลาบัตร	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๕	นางสาวสุมาลี วิชชุเดชา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ ๒
๓๖	นายเลิศรักษ์ ทรัพย์พิทยากร	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗
๓๗	นายสุรพล อิ่มอัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔
๓๘	นางสาวนุสรยา บุตรระ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
	<u>กรมสรรพากร</u>	
๓๙	นางจุฑารัตน์ กำมอญ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๐	นางสาวอรวรรณ ไทยเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๔๑	นายจรูญ สัจจาสังข์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๒	นางสาวชูจิต โล่กุลประกิจ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๓	นางลำดวน มงคล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๔	นางดารานี วิทยารักษ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๕	นางสาวสกุลรัตน์ ศรีวีระวานิชกุล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๖	นางสาวสุรียา มั่นศักดิ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๗	นางสาวอัญชลี โพธิ์ศรี	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๘	นางสาวนันทนา ศักดิ์วิจิต	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
	<u>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</u>	
๔๙	นางสาวจิตรลดา เสมอวงศ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการกรม
๕๐	นางสาวรินทร์ธิดา เขียรธิตกุล	นิติกรชำนาญการ

